

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
สมัยวิสามัญที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนิพล นามรัสสี	ประธานสภา	นิพล นามรัสสี	
๒.	นายธนาทร มุ่งโนนบ่อ	สมาชิกสภา	ธนาทร มุ่งโนนบ่อ	
๓.	นายสมคิด คำสร้าง	สมาชิกสภา	สมคิด คำสร้าง	
๔.	นายสุรศักดิ์ หล้าคอม	สมาชิกสภา	สุรศักดิ์ หล้าคอม	
๕.	น.ส.ประนอม รัตนะ	สมาชิกสภา	ประนอม รัตนะ	
๖.	นายบุญปิ่น ขาวยศ	รองประธานสภา	บุญปิ่น ขาวยศ	
๗.	นายสุบิน ชันเขต	สมาชิกสภา	สุบิน ชันเขต	
๘.	นายนพพล โพนพุม	เลขานุการสภา	นพพล โพนพุม	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายมนู พันธุ์คง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	มนู พันธุ์คง	..
๒.	นายคนอง หล้าคอม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	คนอง หล้าคอม	
๓.	นายมงคล คุณหอม	นายช่างชลประทานอาวุโส	มงคล คุณหอม	กรมชลประทาน
๔.	นายเกียรตินันท์ ทานสุทัศน์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	เกียรตินันท์ ทานสุทัศน์	กรมชลประทาน
๕.	นายสมัย อ่อนไถ่	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมัย อ่อนไถ่	
๖.	นางนงลักษณ์ ชันเขต	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	นงลักษณ์ ชันเขต	
๗.	นายสุพัฒน์ ทักษิณม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	สุพัฒน์ ทักษิณม	
๘.	นางสาววรัรัช จันทรวีลา	อำนวยการกองการศึกษา	วรัรัช จันทรวีลา	
๙.	นายชาญชัย สิมทิพลา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ชาญชัย สิมทิพลา	
๑๐.	นายลี อ่อนไถ่	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ลี อ่อนไถ่	
๑๑.	นายอภิชาติ อ่อนไถ่	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	อภิชาติ อ่อนไถ่	
๑๒.	นายแสวง กันยกุล	กำนันตำบลเชียงดา	แสวง กันยกุล	
๑๓.	นายลำดวน คำสร้าง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	ลำดวน คำสร้าง	
๑๔.	นายศรันย์ พันขันตรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	ศรันย์ พันขันตรี	
๑๕.	นายไพรัตน์ เชียงบาล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	ไพรัตน์ เชียงบาล	
๑๖.	นายอนุศักดิ์ สุวรรณไตรย์	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	อนุศักดิ์ สุวรรณไตรย์	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอภิสิทธิ์ นาดอน	สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล		ป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้ว นายนพพล โพนพุด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงดา ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเข้าห้องประชุม โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลมาประชุม จำนวน ๗ คน ผู้บริหารพร้อมคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จากกรม ชลประทาน และพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ วันนี้เป็นการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา สมัยวิสามัญที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีวาระพิจารณาของวันนี้ คือ การประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบเรื่องการดำเนินโครงการของชลประทานในพื้นที่สองเรื่อง การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา สมัยสามัญที่ ๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เมื่อได้ตรวจ แล้วผมก็ขอมติที่ประชุมเพื่อให้การรับรองครับ

ที่ประชุม

ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภา

เรื่องพิจารณา

๑. การพิจารณาข้อตกลงพร้อมยืนยันโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าแสนสุข

จะเป็นการพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าแสนสุข ในส่วน รายละเอียดขอเชิญเลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากชลประทานที่ได้เข้าร่วมประชุม แจ้งต่อที่ประชุมครับ

นายนพพล โพนพุด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ผมนายนพพล โพนพุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ขออนุญาตให้ข้อมูลประกอบการ พิจารณาโครงการนี้ครับ เนื่องจากนี้เป็นโครงการที่บ้านแมดและบ้านท่าแสนสุข โดยทาง หมู่บ้านได้จัดเวทีประชาคมที่ศาลาสวดสาครที่วัดบ้านแมด เพื่อเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบล ขอรับการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแสนสุข โดยมีมติเห็นชอบให้จัดสร้าง และให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาส่งเรื่องให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างให้ต่อไป ต่อมาสำนักงานชลประทานที่ ๕ ได้มีหนังสือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาแจ้งยืนยัน พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงตามแบบฟอร์มเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

เนื่องจากโครงการมีข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ทั้งเป็นการรับระบบ สูบน้ำเข้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ในประเด็น หลักๆที่เป็นกังวลจากหลายๆ ท้องถิ่น ที่ได้บริหารจัดการระบบสูบน้ำคือ ค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งตาม หลักการแล้วเป็นภาระของเกษตรกรที่ใช้น้ำ แต่ในความเป็นจริงเก็บค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ สิบลเปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นภาระของท้องถิ่น ดังนั้นการที่จะรับจึงต้องให้ที่ประชุมพิจารณา ก่อนครับ

นายมงคล คุณหอม

เรียนประธานสภาฯ ผมนายมงคล คุณหอม นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านท่าแสนสุขยังไม่บรรจุในแผน ยังไม่มีการออกแบบ ไม่ได้สำรวจภูมิประเทศ เพื่อพิจารณาออกแบบ ถ้ามีการออกแบบจะมีความยาวท่อสูบน้ำไม่เกิน ๑.๕ กิโลเมตร มายังถังพัก ส่วนท่อส่งจะยาวไม่เกิน ๒.๕ กิโลเมตร ในตอนนี้ยังไม่ได้สำรวจภูมิประเทศ เพื่อพิจารณาออกแบบ คร่าวๆประมาณนี้ครับ ในขั้นตอนสำรวจภูมิประเทศจะได้มีการประชุม ชาวบ้าน มีผู้นำชุมชนพาเดินหาเส้นทางวางท่อ วางผังต่างๆ ในขั้นตอนนี้เป็น การสอบถาม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลยืนยันโครงการเข้าไปครับ

นายสุบิน ชันเขต

เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุบิน ชันเขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงดา อยากให้ระบบสูบน้ำมาทางหมู่บ้านด้านท้ายหมู่บ้านด้านนี้ด้วย เพราะผลประโยชน์ไม่เกิดกับหมู่บ้านด้านนี้ เคยแห้งแล้งก็ยังมีแห้งอยู่ ส่วนด้านสามหมู่บ้านนั้นเขาช่วยเหลือตัวเองได้ใกล้น้ำและมีการทำนาปรังอยู่แล้ว ไม่อยากให้กระจุกอยู่จุดเดียว อยากให้ที่ประชุมพิจารณาครับ

นายแสวง กันยกุล

เรียนประธานสภาฯ ผมนายแสวง กันยกุล กำนันตำบลเชียงดา ขั้นตอนการสำรวจผมได้ไปสำรวจมาที่บ้านโคกสำราญ ในส่วนอีกด้านจะถึงโรงเรียนบ้านแมต ในส่วนโครงการนี้เป็นการสำรวจภูมิประเทศเบื้องต้นว่าจะได้ประโยชน์กี่ครัวเรือน และขอต่อท่อเพื่อขยายพื้นที่เพิ่มเติม

นายนพพล โพนพูน

เรียนประธานครับ ผมนายนพพล โพนพูน เลขานุการสภาฯ ที่ประชุม อาจจะหลงประเด็นไป ให้มาพิจารณาเน้นเฉพาะโครงการบ้านท่าแสนสุข ว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร คุ่มค่าหรือไม่เอาเฉพาะประเด็นว่าจะให้ทาง อบต.ขอรับการก่อสร้างจากชลประทานหรือไม่ครับ

นายศรันย์ พันขันตรี

เรียนประธานสภาฯ ผมนายศรันย์ พันขันตรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์ จากการประชุมหมู่บ้าน เป็นความต้องการของทุกหมู่บ้านเป็นลำดับแรกๆ ผมเห็นด้วยที่จะขอรับไม่ อยากให้เสียโอกาส แต่มีปัญหาค่าไฟแต่ละเดือนผมว่ามากอยู่ อาจจะกระทบถึงโครงการพัฒนาอื่นๆของ อบต. และอีกแนวทางคือเก็บค่ากระแสไฟฟ้าจากกลุ่มเกษตรกรให้เพียงพอต่อค่ากระแสไฟฟ้า ผมว่าขึ้นอยู่กับบริหารจัดการ ผมไม่อยากจะปล่อยให้เหมือนนาสะอาดที่ไม่มีค่าไฟฟ้า และให้เกษตรกรได้ช่วยเหลือตัวเองให้มาก ไม่ให้พึ่งแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ผมเห็นด้วยกับการขอรับโครงการ ขอสนับสนุนครับ

นายสุพัฒน์ ทศนิยม

เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุพัฒน์ ทศนิยม ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแสนสุข ผมเห็นว่าถ้ามีจะเป็นผลดี เพราะมีพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง นาปี บริเวณบ้านแมต บ้านท่าแสนสุข บ้านบึงสำราญ เป็นพื้นที่จำนวนมาก ผมเห็นค่าคุ้มค่าต่อการก่อสร้าง เป็นพื้นที่เกษตรทั้งหมดครับ ที่จะสร้างคลองชลประทานผ่านผมอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดารับโครงการนี้ครับ

นายชาญชัย สิมทิพลา

เรียนประธานสภาฯ ผมนายชาญชัย สิมทิพลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องการรอดูผลว่าโครงการจะมีความคุ้มค่า น่าจะให้ทำโครงการบ้านท่าแสนสุขหรือไม่ ผมเห็นว่าตามเงื่อนไขเวลานั้นเป็นไปได้ เนื่องจากกว่าจะนำโครงการบ้านท่าแสนสุขเข้าแผนของทางชลประทานโครงการบ้านแมตก็ได้ดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว ตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าผลเป็นอย่างไร ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี เราก็สามารถเลื่อนโครงการไปได้

นายมงคล คุณหอม

เรียนประธานสภาฯ ผมนายมงคล คุณหอม นายช่างชลประทานอาวุโส ผมขอเสริมในโครงการนี้ถ้าทางองค์การบริหารส่วนตำบล ยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ จะเข้าแผนพัฒนาได้อย่างเร็วที่สุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และเมื่อได้จัดเข้าแผนไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านโครงการของสภาฯ ที่กรุงเทพฯหรือไม่ครับ สามารถปรับแผนได้ครับ ขึ้นอยู่กับความพร้อม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนประธานสภาฯ ผมมองเห็นอีกจุดที่มีความเป็นไปได้ ตรงหนองบัวขี้แบ้ หนองนาผมว่าพื้นที่เกษตรมากอยู่ครับ ไม่จำเป็นต้องลงจุดนั้นจุดเดียวครับ เปลี่ยนชื่อลงจุดใหม่ได้หรือไม่ครับ

นายมงคล คุณหอม	เรียนประธานสภาฯ สมมติว่าโครงการลำห้วยหลวงมีโครงการพัฒนาตรงนั้นแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนแปลงมาดำเนินการที่จุดนั้นได้ แต่ต้องมีเวลาด้วยครับ สมมติว่าสภาพน้ำ ไม่เสีย ประโยชน์ครับ สามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนจุดได้ครับ
ประธานสภาฯ	มีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเค็ด ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ้านท่าแสนสุข โดยการยกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
๒. การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ บ้านแมด ตำบลเชียงเค็ด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	
ประธานสภาฯ	ได้รับการประสานงานมาจากเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ในส่วนงานโครงการสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าโครงการนี้ ในส่วนรายละเอียดขอเชิญเลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากชลประทาน ที่ได้เข้าร่วมประชุม แจ้งต่อที่ประชุมครับ
นายนพพล โพนพุด	เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเค็ด ผมนายนพพล โพนพุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเค็ด โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบ ไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทานบ้านแมด เป็นโครงการที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ตำบลเชียงเค็ด ดูจากเอกสารอาจไม่ทราบจะให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นอะไร โดยหลักการคือ ใน การก่อสร้างของหน่วยราชการที่จะก่อสร้างในเขตป่าไม้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจาก หน่วยงานป่าไม้ก่อน และเนื่องจากพื้นที่ตำบลเชียงเค็ดเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าโคกน้ำเค็ม และป่าโคกดอนโพธิ์) จึงต้องมีการขออนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าว แต่เพิ่มเติมคือก่อนที่จะส่ง เรื่องให้ป่าไม้พิจารณา ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นในพื้นที่ที่ดำเนินการโครงการ ก่อน และเนื่องจากเป็นความเร่งด่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเค็ดจึงได้ขอเปิดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญนี้เพื่อพิจารณาในประเด็นนี้เป็นหลักครับ
นายมงคล คุณหอม	เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเค็ด ผมนายมงคล คุณหอม นายช่าง ชลประทานอาวุโส จากกรมชลประทาน โครงการสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแมดนี้ เป็นโครงการที่ ได้ขอไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พอปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ จริงๆแล้วต้องสูบน้ำจากลำ ห้วยหลวงแต่ช่วงสองปีที่ผ่านมา ก็มีโครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวง ซึ่งเขาก็มีแผนที่จะทำสถานี สูบน้ำบริเวณบ้านแมดกับบ้านท่าแสนสุขอยู่แล้ว ก็เลยเปลี่ยนพิภพมาสูบน้ำที่อ่างน้ำพาน ก็ตรงที่ เราเห็นถาวรกว่านั้น โครงการนี้ท่อสูบน้ำประมาณ ๑.๒ กิโลเมตรจากอ่างน้ำพานมาหอพักน้ำ มีท่อส่งออกทั้งซ้ายขวา ก่อสร้างทั้งหมดจะใช้งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท แต่ปี ๒๕๖๕ เราได้มา ๓๐ ล้าน ในช่วงแรก และจะขยายอีก ปี ๒๕๖๗ ด้านศาลาบ้านโคกสำราญ ซึ่งทางชลประทาน ได้มาประชาคมที่ศาลาบ้านโคกสำราญแล้ว แต่ก็ยังเป็นความบกพร่องของชลประทานตรงที่ไม่ได้ ตรวจสอบว่าอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ก็เลยไม่ได้ขออนุญาตไว้ตั้งแต่ต้น จึงได้รับกวนทางสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเปิดประชุมวิสามัญขึ้นมาในวันนี้ ขออนุญาตนำเรียนเพื่อโปรดพิจารณาครับ
ประธานสภาฯ	มีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ(ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์) เพื่อก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทานบ้านแมด เพื่อที่ทาง ชลประทานจะได้เสนอต่อป่าไม้ต่อไป โดยการยกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

๓. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลเชียงดา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน

วาระที่ ๑ รับหลักการ

ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการครับ

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตามที่ทางผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงดา ได้เสนอร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดว่า องค์การ
บริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออก
ข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ
กำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น และในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลก็จะพิจารณาสามวาระ คือ รับ
หลักการ แปรญัตติ และลงมติครับ

ประธานสภาฯ

เชิญทางผู้บริหารแจ้งที่ประชุมครับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
ตำบลการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัตินี้ ดังนี้

หลักการ

ยกเลิกข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๙

เหตุผล

เนื่องจากข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคำจำกัดความ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา
๑๘ มาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๔๔ ซึ่งกำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) และ
มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรยกเลิกข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วน
ตำบลเชียงดา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงตราเป็น
ข้อบัญญัตินี้

ประธานสภาฯ

มีผู้ใดสงสัยอะไรหรือไม่รับก่อนรับหลักการ เมื่อไม่มีผมก็ขอเสียงที่ประชุมเพื่อรับหลักการ
โดยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

รับหลักการ	๖	เสียง
ไม่รับหลักการ	๐	เสียง
งดออกเสียง	๐	เสียง

วาระที่ ๒ แปรญัตติ

ประธานสภาฯ

จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อเลยครับ ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องขอให้ทางเลขานุการสภาฯได้แจ้งที่
ประชุมครับ

- เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีตามกฎหมายจัดตั้งคือพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้ในตำบลได้ โดยมีค่าปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ในวาระที่สองคือแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติตำบลสามารถพิจารณาสามารถรวดเร็วได้ ยกเว้นการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีตัวเลขจำนวนมากให้พิจารณา ในวาระที่สองที่ประชุมสามารถแต่งตั้งที่ประชุมเป็นกรรมการเต็มสภาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลได้
- ประธานสภาฯ ขอปรึกษาที่ประชุมครับว่าจะแต่งตั้งที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งที่ประชุมเป็นกรรมการเต็มสภา เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
- ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลเป็นรายข้อตามร่างข้อบัญญัติที่แจกจ่ายให้ และสามารถดูและแก้ไขไปด้วยกันบนจอภาพที่แสดงด้วยครับ
- ที่ประชุม ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามลำดับโดยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้อ่าน และอธิบายไปเป็นรายข้อจนครบทั้ง ๑๕ ข้อ รวมถึงในภาคผนวกที่ประกอบด้วย ข้อกำหนด และแบบแปลน
- เลขานุการสภาฯ ตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ เป็นแบบร่างมาตรฐานที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขออกมาให้ท้องถิ่นพิจารณาปรับใช้ ซึ่งบางข้ออาจจะถือปฏิบัติยากหรือไม่เข้ากับความจริงของบ้านเรือนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในความเห็นผมเห็นว่ากรณีที่มีมาตรฐานไว้ แล้วให้ผู้ปฏิบัติพยายามพัฒนาให้ไปสู่มาตรฐานก็จะเป็นการดี ซึ่งจะเป็นการลดมลภาวะจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
- ประธานสภาฯ มีผู้สงสัยหรือมีความเห็น ตั้งข้อสังเกตอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีก็ขอเข้าสู่วาระที่สามคือการลงมติครับ

วาระที่ ๓ ลงมติ

- ประธานสภาฯ ผมขอเสียงลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการยกมือครับ
- มติที่ประชุม
- | | | |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ | ๖ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | ๐ | เสียง |
| งดออกเสียง | ๐ | เสียง |

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องอื่นๆ
- ๑ เรื่องการจัดงานบุญเบิกบ้าน บุญบั้งไฟ
- ประธานสภาฯ ได้รับการประสานงานจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว่าจะได้ทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งครับ
- นายกองค์การบริหาร เรียนประธานสภาฯ ตามประเพณีบ้านเราที่ได้เคยปฏิบัติกันมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็อยากให้รักษาและปฏิบัติต่อเนื่องกัน ในส่วนของการทำบุญเบิกบ้านและบุญบั้งไฟเนื่องจากอยู่ในห้วงโรคระบาด โควิด๑๙ ดังนั้นจึงจะทำจัดซื้อบั้งไฟเพื่อเป็นการจุดถวาย ไม่มีขบวนแห่ วงดนตรี การละเล่นต่างๆ
- มติที่ประชุม รับทราบ
- ประธานสภาฯ มีท่านอื่นจะเสนออะไรหรือไม่ครับ
- นายสุบิน ชันเขต เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุบิน ชันเขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเชียงดา ขอแจ้งจุดไฟฟ้าแสงสว่างไม่ติด ทางโค้ง ๑ จุด และมุมสี่แยก อบต. ๑ จุด

นายบุญปิ่น ขววยศ

เรียนประธานสภาฯ ผมนายบุญปิ่น ขววยศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านท่าแสนสุข ในหัวงที่ผ่านมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ไปพินยาบ้านที่กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด แต่ช่วงหลังไม่ไป จึงอยากสอบถามครับ

นายสุพัฒน์ ทศนิยม

เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุพัฒน์ ทศนิยม ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแสนสุข มี ๒ เรื่องครับ

๑. อยากได้ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมช่วงบ้านนางรัตนา สวนเกตู ถึง แยกประปา เนื่องจากของเดิมมี แต่ระยะทางมากเกินไปขอเพิ่ม ๔-๕ จุดครับ

๒. ร่างระบายน้ำในหมู่บ้าน ชำรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกจากการถมที่ ทำให้เกิดดินอุดตัน จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อรองรับหน้าฝนที่จะมาครับ

ประธานสภาฯ

อยากสอบถามเรื่องอุปกรณ์กีฬาที่เคยแจกให้หมู่บ้านครับ ทุกวันนี้ไม่มี จะจัดหาได้หรือไม่ครับ

นายนพพล โพนพุด

เรียนประธานสภาฯ ผมนายนพพล โพนพุด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดิมเป็นงบถ่ายโอนที่เขาระบายอุดเงินและภารกิจมาเลย ช่วงหลังเขารวมยอดเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณตามภารกิจ ความจำเป็นของท้องถิ่นครับ

ประธานสภา

เมื่อหมดหัวข้อในการประชุมแล้ว ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม และทำให้การประชุมดำเนินการด้วยดี ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายนพพล โพนพุด)

เลขานุการสภา อบต.เชียงดา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(น.ส.ประนอม รัตน์ะ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนาทร มุ่งโนนป้อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญปิ่น ขววยศ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม